

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

โดย นาวาเอก ทิวากร นุกิจ

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมการออมเงิน การพึ่งพาตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การศึกษาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้สมาชิกและครอบครัวมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง โดยสมาชิกจะได้รับสิทธิใน สอ.นย. ดังนี้

๑. สิทธิในการออมเงินในรูปของเงินฝากที่สามารถฝากหรือถอนได้ตามเงื่อนไขที่ สอ.นย.กำหนด ได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเงินฝาก

๒. สิทธิในการออมเงินในรูปของทุนเรือนหุ้นที่สามารถถอนได้เมื่อสิ้นสุดสถานะสมาชิกกับ สอ.นย. เช่น การลาออก การเสียชีวิต การถูกให้ออก เป็นต้น ได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลเมื่อ สอ.นย.มีกำไรจากการดำเนินธุรกิจ

๓. สิทธิในการกู้เงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและถ้าในปีบัญชีสมาชิกไม่ผิคนัดชำระหนี้จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากดอกเบี้ยที่จ่ายให้ สอ.นย.ในปีเดียวกัน

๔. สิทธิในการได้รับสวัสดิการตามที่ สอ.นย.กำหนด

๕. สิทธิที่จะได้รับการส่งเสริมความรู้จาก สอ.นย.

๖. สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการบริหาร สอ.นย.

เมื่อแรกเข้าสมาชิกได้จัดทำหนังสือสำคัญฉบับหนึ่งมอบไว้แก่ สอ.นย.พร้อมใบสมัคร คือ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ซึ่งสมาชิกสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยการเขียนแบบฟอร์มและส่งมอบให้แก่ สอ.นย.เพื่อปรับปรุงให้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของสมาชิกสาระสำคัญของหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ คือ เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตายหรือเสียชีวิตจะมีการแยกผลประโยชน์ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) เงินค่าหุ้น เงินฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ดอกเบี้ยเงินฝากและสิทธิเรียกร้องอื่น (ถ้ามี) และ ๒) เงินสวัสดิการสงเคราะห์ต่าง ๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ สอ.นย. ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินของสมาชิกสมาชิกสามารถระบுகความประสงค์ในการจัดสรรหรือแบ่งทรัพย์สินที่มีใน สอ.นย.เป็นสัดส่วนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ได้อย่างชัดเจน แต่หากสมาชิกมีภาระหนี้สินกับ สอ.นย.ผู้ที่รับทรัพย์สินต้องรับภาระหนี้สินด้วย เมื่อ สอ.นย.ได้รับแจ้งการเสียชีวิตของสมาชิก จะทำการตรวจสอบหนังสือผู้รับโอนประโยชน์ และตรวจสอบภาระหนี้สินที่สมาชิกมีอยู่กับ สอ.นย. หากพบว่าสมาชิกมีหนี้สิน สอ.นย.จะนำทรัพย์สินของสมาชิกที่มีอยู่ใน สอ.นย.หักชำระหนี้ทั้งหมดก่อนมอบให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ตามที่สมาชิกได้แจ้งไว้ และหากพบว่าไม่มีภาระค้ำประกันผู้กู้เงินจะต้องจัดหาผู้ค้ำประกันรายใหม่มาแทนสมาชิกที่เสียชีวิตในทันที

สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิตที่จะมอบให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ - ๑๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่สมาชิก ทายาทหรือผู้รับโอนประโยชน์ต้องติดต่อขอรับจาก สอ.นย.ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สมาชิกเสียชีวิต ดังนั้น สมาชิกจำเป็นต้องแจ้งให้คนในครอบครัวทราบถึงการเป็นสมาชิกและสิทธิที่จะได้รับจาก สอ.นย. เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองและคนในครอบครัว รวมถึงหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์สมาชิกจำเป็นต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอซึ่งมีความสำคัญมาก เนื่องจาก สอ.นย.จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ตามหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทำไว้กับ สอ.นย.เท่านั้น สมาชิกสามารถตรวจสอบผู้รับโอนประโยชน์ได้จากระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ของ สอ.นย. หรือติดต่อสอบถามฝ่ายธุรการของ สอ.นย. และสามารถปรับปรุง

ผู้รับโอนประโยชน์ให้เป็นปัจจุบันได้ โดยเขียนแบบฟอร์มและส่งมายัง สอ.นย.ซึ่งสมาชิกสามารถขอรับแบบฟอร์มได้จากสำนักงาน สอ.นย.หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของ สอ.นย.หรือสแกน QR Code



สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรม และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. เพิ่มเติม หรือติดต่อ สอ.นย.ได้ที่....



เว็บไซต์ : <http://www.thaimarinecoop.com>



Line Official : @chh4689l



เฟสบุ๊ก : <https://www.facebook.com/marinecoop/>

อีเมล : thaimarinecoop@gmail.com

มือถือ : สินเชื่อ ๐๖ - ๒๘๕๑ - ๒๗๐๔ ทะเบียนหุ้น ๐๖ - ๒๘๕๑ - ๒๗๐๕ ธุรกิจ ๐๘ - ๖๓๖๗ - ๑๑๙๑

การเงิน ๐๖ - ๑๖๑๗ - ๖๙๘๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐๖ - ๓๓๓๙ - ๑๑๐๐

ที่อยู่สำนักงาน : ค่ายกรมหลวงชุมพร ๒๕๐๙ ม.๑ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๒๐๑๘๐